

สารบัญ

บทความวิจัย

หน้า

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านอุนตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 จรรยา โถชาลี	1
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกตสะพอน ยาดตึงค์	13
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการจัดการเรียนรู้ ด้านการอ่านและการเขียน โรงเรียนบ้านผักคำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 ยุพิน โถคำนาม	25
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 รุ่งนภา อัมรัตน์	35
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รัศมี ศรีพยอม	47
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ออนซอนนครพนม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นิตยา ไตรยราช	55
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้หลักการเจริญสติพื้นฐาน 4 ตามแนวทางของหลวงพ่อกุศล จิตตสุโ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการอารมณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จักรา วงศ์ภาพสินธุ์	65
การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง สิ่งมีชีวิต กับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทองละไม แก้วอุ่นเรือน	73
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสอนโดยใช้การเล่าเรื่องร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกเพื่อเสริมสร้างทักษะการพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จันทร์จิรา แ่งพรหม	87
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง วิถีชีวิตชาวไทญ้อ บ้านห้วยไหลสมบูรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยไหลสมบูรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 รุ่งฤดี โกษาแสง	99
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษด้วยหลักการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับผังกราฟิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บุญยนุช พลเสนา	111
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโพนโห่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 ภัชกาจณ์ ปัญญา	123
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้หนังสือนิทานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน และการเขียนสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สุทธิณี ศรีเพชร	135
การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้นิทานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในด้านภาษา และการกล้าแสดงออก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 พงศกร ศรีเพชร	147
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ปาฐคดีโพธิสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปริญญา แก้วก่า	159

สารบัญ

บทความวิจัย

หน้า

การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ละอองแก้ว แก้วทอง171	171
การศึกษารายกรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สุรัตติยา วงศ์รำพันธ์179	179
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการใช้งาน Microsoft Power Point 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิตติศักดิ์ โสตามา191	191
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ สาระทัศนศิลป์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT สอดคล้องแนวคิดพหุสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รดา นารถโคชา201	201
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแก่ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร สิริมา พิกุลศรี211	211
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ (2548) แผ่นดินศักดิ์ อุทาวงศ์223	223
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นุชนาถ บุญหล้า233	233
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธีเมตาดอกนิชัน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เบญจมาศ ธรรมศุภินทร์243	243